



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดกลาง บ้านร่องยาง หมู่ที่ 8
ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดกลาง บ้านร่องยาง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 แห่ง โดยมีระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง, ถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร, โรงสูบน้ำดีพร้อมเครื่องสูบน้ำดี, หอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน, ท่อเมนจ่ายน้ำประปา ตามแบบแปลนและประมาณการที่ส่วนโยธากำหนด (ตามรายละเอียดแบบแปลนของส่วนบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคานี้แต่ละโครงการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 650,000.- บาท
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา จ้างครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างตามประกาศ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่ายอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

กำหนดยื่นซองสอบราคาวันที่ 7 - 23 พฤศจิกายน 2557 โดยระหว่างวันที่ 7 - 23 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ยื่นซองสอบราคา ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล และในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

/กำหนด.....

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลับแล
ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง
ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5541-3819 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.gprocurement.go.th และ www.Chaijumphon.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557



(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล